

Số: 792/BC-UBND

An Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

**Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 12
HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021**

Căn cứ Báo cáo tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp lần 12 HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Báo cáo số 47/BC-MTTQ-BTT ngày 19/11/2019 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang). Trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành và địa phương, UBND tỉnh giải trình, trả lời đề xuất, kiến nghị của cử tri như sau:

I. KINH TẾ:

1. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản:

- *Cử tri các xã Hội An, Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới: Việc áp dụng Kỹ thuật chăn nuôi và chọn giống cây trồng thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương của người dân còn hạn chế, đây cũng là một trong những lý do gây khó trong chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp, trong khi cán bộ cấp xã có hiểu biết về nông nghiệp còn thiếu, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên của Trường Đại học An Giang cử cán bộ xuống địa phương để hướng dẫn cho nông dân.*

Hiện nay, ngành Nông nghiệp có mạng lưới khuyến nông viên và kỹ thuật viên các ngành Trồng trọt bảo vệ thực vật; Chăn nuôi thú y; Thủy sản cấp xã đã và đang phát huy vai trò, hiệu quả trong việc tham mưu quản lý chuyên ngành, hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, phòng chống dịch bệnh... Riêng đối với địa bàn xã Hội An, Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới đã được bố trí đầy đủ cán bộ nêu trên.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp & PTNT đang tập trung thực hiện kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh An Giang. Trong đó, đào tạo tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật các cấp, tập huấn cho tổ chức nông dân, nông dân và lực lượng lao động nông thôn, riêng trong năm 2019, đã tập huấn cho 87 nông dân xã Hội An và 60 nông dân xã Mỹ Hội Đông, đồng thời, đang phối hợp huyện Chợ Mới tập huấn cập nhật kiến thức cho cán bộ kỹ thuật cấp xã trên địa bàn huyện.

- *Cử tri xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân: Đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành hỗ trợ HTX đăng ký nhãn hiệu hàng hóa lúa, nếp đạt chất lượng, nguồn gốc sản phẩm HTX sản xuất. Đồng thời, có chủ trương bổ sung thêm nội dung, đối tượng các HTX được vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển hay từ nguồn của các chính sách khác để HTX tiếp cận và thuê đất của nông dân trong vùng quy hoạch nhằm thực hiện mô hình cánh đồng lớn sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm lúa, nếp sạch, theo hướng hữu cơ. Thực thi đầy đủ các chính sách của Nhà nước hỗ trợ liên kết sản xuất, đặc biệt thực hiện tốt Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND*

của HĐND tỉnh về hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từng bước xây dựng thương hiệu gạo An Giang.

Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, ngày 22/7/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang để thực thi đầy đủ các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Theo đó, các bên tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản đáp ứng đồng thời các điều kiện sẽ được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ: Nhãn hiệu cá thể không quá 01 triệu đồng/01 nhãn hiệu, không quá 10 văn bằng/cơ sở; hỗ trợ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận: Không quá 05 triệu đồng/nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể, không quá 05 văn bằng/ tổ chức. Ngoài ra, theo nội dung của Đề án Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 473/KH-UBND về thực hiện Đề án Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp; ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho HTX để xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, với mức hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/lần/HTX. Do đó, nếu các HTX có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa lúa, nếp có thể liên hệ trực tiếp Chi cục Phát triển nông thôn – Sở nông nghiệp và PTNT để được hướng dẫn tiếp cận các chính sách nêu trên.

Về vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển hợp tác xã: Từ năm 2005, Quỹ Hỗ trợ Phát triển hợp tác xã được thành lập đã hỗ trợ cho nhiều hợp tác xã nông nghiệp trong việc vay vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, đáp ứng phần nào về nhu cầu vốn cho hợp tác xã. Các năm qua, Quỹ đã giải quyết cho hơn 10 hợp tác xã nông nghiệp và Liên hiệp hợp tác xã vay với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã được sáp nhập vào Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh và chưa tiếp tục cấp tín dụng ưu đãi cho các hợp tác xã nông nghiệp. Do đó, nhằm hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả có thể tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi, tạo nguồn lực phát triển các dịch vụ phục vụ nông dân và thành viên; Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 260/TB-VPUBND ngày 14/6/2019 và Thông báo số 330/TB-VPUBND ngày 13/8/2019 đã giao Liên minh Hợp tác xã tham mưu thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ Phát triển hợp tác xã theo các quy định của trung ương về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển hợp tác xã. Dự kiến Liên minh Hợp tác xã sẽ là cơ quan thường trực Hội đồng (Hội đồng là đơn vị lựa chọn HTX được hỗ trợ, tiêu chí hỗ trợ,...) và thống nhất ủy thác việc điều hành, quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

- Cử tri xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn: Đề nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư nhà máy chế biến các sản phẩm làm ra từ lúa - gạo, để phòng khi lúa của bà con làm ra không bán được thì vẫn có hướng đi khác.

Theo Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh đã quan tâm kêu gọi đầu tư phát triển đa dạng hóa các sản phẩm giá trị gia tăng chế biến từ gạo, như: bún, hủ tiếu, bún tàu, miến, bánh tráng, dầu gạo, tinh bột gạo, bánh bột các loại,... để đáp ứng nhu cầu với chất lượng ngày càng cao cho nhân dân và tiến tới xuất khẩu.

Tuy nhiên, việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm làm ra từ lúa gạo hiện chưa nhiều, chưa được nhà đầu tư quan tâm triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh nên không đáp ứng được nhu cầu sản xuất lúa gạo ngày càng cao hiện nay. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, nhằm tạo mặt bằng phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư, nhất là các dự án đầu tư sản xuất, chế biến các sản phẩm làm ra từ lúa gạo. Thông qua chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh, đã có một số dự án chế biến nông sản đầu tư mới với quy mô lớn triển khai trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là dự án “Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hạnh Phúc” tại ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, với số vốn đầu tư trên 1.100 tỷ đồng, hệ thống si lô tồn trữ lúa, gạo 240.000 tấn...

Hiện Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan xây dựng Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu là phát triển ngành công nghiệp chế biến giá trị gia tăng để kêu gọi đầu tư các dự án chế biến các sản phẩm từ gạo trên địa bàn tỉnh.

- Cử tri xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho người nông dân được tiếp cận các chính sách hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi để thuận lợi cho người dân trong việc chuyển đổi mô hình, phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang theo 02 Nghị Quyết số 04/2019/NQ-HĐND và Nghị Quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 về việc Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang để thực thi đầy đủ các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và Công văn số 821/UBND-KTN ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các Sở ngành, địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong việc tiếp cận chính sách.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức triển khai các Nghị quyết nêu trên cho các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trong tháng 12 năm 2019. Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng trên website của Sở Nông nghiệp & PTNT (<http://sonongnghiep.angiang.gov.vn>) để người dân thuận lợi trong việc tiếp cận.

- Cử tri phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên: Đề nghị kiểm tra mức độ dinh dưỡng và các vấn đề khác có liên quan đến việc sản xuất thức ăn chăn nuôi ngành thủy sản vì chất lượng thủy sản nuôi bằng thức ăn thủy sản hiện nay rất kém.

Ngày 17/12/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 885/QĐ-SNNPTNT về phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2019 và Quyết định số 896/QĐ-SNNPTNT ngày 18/12/2018 về phê duyệt Danh mục kế hoạch thanh tra,

kiểm tra Doanh nghiệp năm 2019. Trên cơ sở đó, đã tiến hành kiểm tra 80 cơ sở (69 cá nhân; 11 tổ chức) sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc, hoá chất, thức ăn chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh và đã lấy 50 mẫu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản cụ thể:

- Xác minh tính hợp pháp 34 mẫu, trong đó: số mẫu hợp pháp: 16 mẫu và số mẫu có vi phạm là 18 mẫu gồm: kinh doanh thức ăn thủy sản, chất xử lý môi trường chưa có tên trong danh mục được phép lưu hành (09 mẫu) và nhãn hàng hoá có thông tin bằng chữ viết có nội dung không đúng bản chất, sự thật (09 mẫu). Đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 225.900.000 đồng.

- Kiểm tra chất lượng: 16 mẫu (15 mẫu thức ăn thủy sản; 01 mẫu chất xử lý môi trường NTTS), trong đó: có 13 mẫu đạt (thức ăn Thủy sản); 03 mẫu không đạt gồm: 02 mẫu thức ăn; 01 mẫu xử lý môi trường NTTS. Đã tiến hành xử phạt 32.000.000 đồng.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường nắm bắt thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh và sử dụng thức ăn nuôi trồng thủy sản nhằm kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm môi trường nuôi trồng thủy sản tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cơ sở nuôi trồng thủy sản trong thời gian tới; Tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn cơ sở sản xuất thức ăn thực hiện đăng ký đủ điều kiện sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định; cơ sở kinh doanh và nuôi trồng không sử dụng các sản phẩm chưa có tên trong Danh mục hoặc chưa gửi thông tin đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Lĩnh vực giao thông, xây dựng:

- *Cử tri xã An Cư, huyện Tịnh Biên: Đề nghị tỉnh quan tâm nâng cấp và sửa chữa đường Tỉnh lộ 949 để bà con nhân dân thuận tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa.*

Nội dung này, Sở Giao thông vận tải có tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, nhưng do chưa cân đối được kinh phí đầu tư đường tỉnh 949. Hiện nay, hồ sơ dự án này được lập xong và sở Giao thông vận tải cũng đang kiến nghị đầu tư vào kế hoạch Trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Trong thời gian chờ bố trí vốn đầu tư mới, Sở Giao thông vận tải tiếp tục sử dụng vốn bảo trì đường bộ để duy tu dặm vá đảm bảo giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân trong khu vực.

- *Cử tri xã Đào Hữu Cảnh, Thạnh Mỹ Tây, Vĩnh Thạnh Trung huyện, Châu Phú: Đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh hỗ trợ kinh phí sớm tiếp tục thi công tuyến Tỉnh lộ 945 cũ, vì hơn 01 năm qua chỉ thi công khoản 1km nhưng hiện nay đường đang xuống cấp rất nhiều.*

Thực hiện chủ trương xã hội hóa xây dựng cầu đường trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã triển khai tại nhiều địa phương, trong đó có Đường tỉnh 945 (cũ) theo hình thức: Sở Giao thông vận tải cung cấp vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, địa phương hỗ trợ thiết bị và nhân lực để thực hiện. Qua đó đã tiết kiệm được khoảng chi phí đáng kể, bổ sung nguồn lực cho công tác bảo trì đường bộ hết sức hiệu quả.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Châu Phú để thực hiện tiếp các đoạn đường bị hư hỏng nặng còn lại, nhằm đảm bảo giao thông trên tuyến.

- *Cử tri xã Phú Lâm, huyện Phú Tân: Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh khảo sát và sớm có kế hoạch dặm vá, tu sửa đường 954 những đoạn hư hỏng; đồng thời kiểm tra chất lượng công trình như: tình trạng vừa tu sửa xong lại sụp lún hư hỏng tiếp.*

Đường tỉnh 954 thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức duy tu sửa chữa trên rất nhiều đoạn tuyến với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, có những đoạn tuyến do Doanh nghiệp thực hiện, hoặc thực hiện theo hình thức xã hội hóa (Sở Giao thông vận tải cung cấp vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, địa phương hỗ trợ thiết bị, nhân lực) hoặc do các Hội thiện nguyện ở địa phương trực tiếp tổ chức thi công. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, nên công tác bảo trì cũng chưa đảm bảo cho toàn tuyến được êm thuận.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, yêu cầu Sở Giao thông vận tải bố trí vốn bảo trì năm 2020 để thực hiện.

- *Cử tri xã An Hòa, Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành: Tuyến đường Quốc lộ 91 hướng từ cầu Nguyễn Trung Trực đến Châu Đốc xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn đường từ quán Thần Tài đến cầu Mương Trâu. Đề nghị ngành chức năng tiếp tục quan tâm, có ý kiến với Bộ Giao thông Vận tải để sớm sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo cho việc lưu thông xe thuận lợi, an toàn hơn.*

Quốc lộ 91 do Cục quản lý đường bộ IV quản lý. Đoạn tuyến từ cầu Nguyễn Trung Trực đến Châu Đốc đang bị xuống cấp, nhất là đoạn từ **km71+800 - km71+900 (gần quán Thần Tài)** đã bị hư hỏng toàn bộ mặt đường, gây mất ATGT trên tuyến. Hiện nay, đoạn đường này đang được tiến hành sửa chữa, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2019.

- *Ý kiến cử tri xã Phú Hữu, huyện An Phú: Đề nghị chính quyền tỉnh quan tâm có ý kiến với các bộ, ngành Trung ương để sớm thi công đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và mở cảng lớn thu hút vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.*

Tuyến đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang được Bộ Giao thông vận tải xúc tiến thực hiện các bước thủ tục phê duyệt dự án tiền khả thi. Ngày 03 tháng 9 năm 2019 vừa qua, tại buổi làm việc với các Lãnh đạo tỉnh An Giang, Tổng Công ty Cửu Long (đơn vị điều hành dự án) cho biết sẽ tranh thủ làm việc với các cơ quan Trung ương để được triển khai thực hiện vào giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với việc mở cảng lớn thu hút vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Hiện nay, các ngành chức năng đang tập trung đầu tư, mở rộng vào 2 cảng Mỹ Thới và Bình Long để đủ năng lực xếp dỡ vận chuyển hàng hóa cho tỉnh và khu vực.

- *Cử tri xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn: Tiếp tục đề nghị ngành chức năng sửa chữa những đoạn đường (dọc tuyến Quốc lộ N1) xuống cấp gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, dễ xảy ra tai nạn giao thông, đoạn từ ấp Vĩnh Cầu đến ấp Vĩnh Hiệp. (Theo báo cáo số 785/BC-UBND ngày 05/12/2018 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã có trả lời kiến nghị nâng cấp tuyến QL N1 là sẽ đưa vào Kế hoạch năm 2019, do đó đề nghị Sở Giao thông - Vận tải tỉnh thông tin thêm tình hình nâng cấp tuyến QL N1 đến thời điểm hiện tại cho cử tri được rõ).*

Quốc lộ N1 đoạn qua địa bàn huyện Tri Tôn đang bị xuống cấp, đã tạo ra nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên tuyến. Do đây là Quốc lộ, công tác duy tu bảo dưỡng phải sử dụng nguồn vốn bảo trì đường bộ Trung ương (vốn 65%) để thực hiện. Vừa qua, đến tháng 10/2019 Tổng cục đường bộ Việt Nam mới phê duyệt kế hoạch chi để làm cơ sở triển khai.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang triển khai thi công và sẽ hoàn thành trước tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, để phục vụ nhân dân vui xuân đón tết.

- Cử tri xã Lương An Trà, An Tức, huyện Tri Tôn: Đề nghị sửa chữa tuyến lộ giao thông 958 đoạn từ Tri Tôn - Vàm Rầy và làm hệ thống cống thoát nước từ cầu Lò Gạch đến cầu chữ U.

Đường tỉnh 958 (Tri Tôn - Vàm Rầy) đang bị xuống cấp, hàng năm Sở Giao thông vận tải đều bố trí kinh phí để duy tu bảo dưỡng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn, nên chưa thể sửa chữa êm thuận trên toàn bộ tuyến.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, yêu cầu Sở Giao thông vận tải xem xét tiếp tục bố trí kinh phí bảo trì đường bộ để thực hiện trong năm 2020, nhằm đảm bảo cho tuyến luôn được thông suốt.

- Cử tri xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn: Theo thông tin được biết tuyến đường Núi Chóc - Năng Gù (tuyến từ kênh Làng xã Vĩnh Phú đến giáp tỉnh lộ 943 xã Vọng Đông) khoảng 12 km theo dự án Tây sông Hậu chỉ đổ đá cấp phối không đủ nhựa. Vừa qua, thực hiện kế hoạch xây dựng NTM thì tuyến từ kênh Làng đến cầu Mỹ Phú Đông xã đã thực hiện láng nhựa xong, đề nghị ngành chức năng của tỉnh cho xã dùng kinh phí phần này chuyển sang làm tuyến còn lại đoạn từ cầu Mỹ Phú Đông xuống giáp tỉnh lộ 943 của xã Vọng Đông, nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân. Đồng thời, đề nghị các ngành chức năng của tỉnh khi thực hiện tuyến đê bờ tây Núi Chóc - Năng Gù kết hợp làm cống ngăn mặn cần làm từ 5m chiều rộng trở lên để đảm bảo cho việc thuận tiện trong sản xuất nông nghiệp và giao thông đi lại của ghe tàu.

Công trình này do Ban QLDA ĐTXD Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt: Đoạn đê bờ Tây kênh Núi Chóc Năng Gù với quy mô, kết cấu như sau:

- Chiều dài là $L = 11,95$ km (từ $K_0 \div K_{11}+950$)
- Bề rộng mặt nền $B_n = 6,50$ m;
- Bề rộng mặt đê $B_m = 3,50$ m;
- Bề rộng lề hai bên $B_l = 2 \times 1,50$ m.
- Kết cấu mặt đê: Cấp phối đá dăm 0×4 cm.

Ngày 16/5/2019, trước khi triển khai thi công các hạng mục của gói thầu số 10 thuộc dự án: Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu, Ban QLDA ĐTXD Công trình Nông nghiệp và PTNT (Ban QLDA) đã kết hợp cùng đơn vị thi công, tư vấn thiết kế và địa phương huyện Thoại Sơn tiến hành khảo sát, rà soát lại tuyến đê thuộc gói thầu: thi đoạn đê trên đã được địa phương đầu tư thực hiện láng nhựa với chiều dài là 5,45 km và đoạn còn lại là 6,5 km thuộc dự án Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu chuẩn bị triển khai thi công. Qua đó, địa phương cũng đã yêu cầu bổ sung cứng hóa mặt đê (láng nhựa) cho đồng bộ suốt tuyến, nhằm phù hợp với cơ sở hạ tầng trong khu vực và đồng

thời phát triển kinh tế xã hội của địa phương Ban QLDA đã ghi nhận ý kiến đề xuất này là phù hợp, sẽ xem xét trình cấp thẩm quyền xin cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung làm cơ sở thực hiện.

Hiện nay, Ban QLDA đang rà soát, cập nhật lại toàn bộ nguồn kinh phí, hạng mục của dự án để trình cấp thẩm quyền cho chủ trương thực hiện.

Đối với các công tuyến đê bờ tây Núi Chóc - Năng Gù: theo thiết kế được phê duyệt với khẩu độ từ B= 5,0m đến B= 10,0m là phù hợp theo yêu cầu của địa phương.

- *Cử tri xã Định Thành, huyện Thoại Sơn: Đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh xem xét lại đoạn đường Tỉnh lộ 943 từ cầu kênh H đến cầu kênh G có đoạn ngắt phân cách quá dài, không đảm bảo an toàn giao thông khi đi qua đoạn trên, nhất là về khuya, vì thời gian gần đây khi tháo dỡ điểm ngắt trên đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.*

Thời gian qua, theo kiến nghị của Doanh nghiệp và địa phương, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các ngành có liên quan đến hiện trường khảo sát thống nhất cho tháo dỡ một số đoạn dải phân cách Đường tỉnh 943. Nhằm hỗ trợ công việc sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện đi lại cho nhân dân được dễ dàng.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp với địa phương và các cơ quan có chức năng đến hiện trường kiểm tra và có biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn giao thông.

- *Cử tri phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên: Đoạn đường từ Mê Linh đến nhà máy nước (tuyến Quốc lộ 91) đã xuống cấp trầm trọng, dải phân cách bị hư hỏng nặng, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh sớm có giải pháp khắc phục hiệu quả.*

Quốc lộ 91 do Cục quản lý đường bộ IV quản lý. Đoạn tuyến từ Mê Linh đến nhà máy nước đã xuống cấp, dải phân cách bị hư hỏng nặng. Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần làm việc với cơ quan quản lý tuyến để duy tu sửa chữa. Tuy nhiên, công tác bảo trì Quốc lộ cũng chưa đảm bảo yên thuận.

- *Cử tri thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên: Tại ngã ba mũi tàu UBND huyện, đường Quốc lộ 91 tiếp giáp Quốc lộ 02 CPC, đường còn lại (QL 91 cũ) hiện là đường Hữu Nghị đi vào chợ cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, đoạn này có 10 đoạn nhỏ đầu nối nhau với đường Hữu Nghị và có 02 trường học cấp lộ, Nhân dân đi lại, các loại xe khách đông, xe lớn, nhỏ, nhất là số xe tham quan du lịch từ tỉnh khác không quen đường vào chợ Tịnh Biên, chạy tốc độ rất nhanh, rất nguy hiểm, không bảo đảm an toàn giao thông. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh và các ngành chức năng xem xét việc đặt đèn vàng hoặc biển báo khu vực này để cho các xe vào chợ cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên biết giảm tốc độ.*

Ghi nhận ý kiến của cử tri, yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban ATGT tỉnh An Giang và các ngành chức năng đến hiện trường khảo sát để xem xét việc đặt đèn vàng hoặc biển báo khu vực này, nhằm đảm bảo ATGT cho du khách đến tham quan, mua sắm tại chợ cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên.

II. VĂN HÓA – XÃ HỘI:

1. Lĩnh vực Y tế:

- *Cử tri xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú: Đề nghị ngành Y tế xem lại thuốc Vaccin ngừa bệnh lao cho trẻ em, vì có trường hợp sau khi tiêm ngừa khoảng 03 tháng trẻ bị nổi hạch ở nách. (Vào ngày 27/02/2019 bé Nguyễn Lê Thảo Nhi, con chị Lê Thị Ngọc Mai - thuộc ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, được sinh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang có tiêm ngừa Vaccin lao sau sinh, nhưng sau thời gian khoảng 03 tháng bé bị nổi hạch ở nách, gia đình có chở bé đi khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh thì Bác sĩ Trương Anh Mậu chẩn đoán mục hạch là do tiêm ngừa Vaccin ngừa lao. Vì vậy, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại loại thuốc Vaccin, tránh gây ảnh hưởng cho các trẻ được tiêm ngừa..*

- Vaccin BCG (Bacillus Calmette-Guérin) là loại vắc xin chủ yếu được dùng để phòng bệnh lao (TB).

- Tiêm ngừa bệnh lao bằng vắc xin BCG được sử dụng tại An Giang từ năm 1983 đến nay, mỗi năm BCG được tiêm cho khoảng 35.000 trẻ trong toàn tỉnh; việc tiêm ngừa bệnh lao bằng BCG được khuyến cáo càng sớm càng tốt sau sinh, và là một trong những loại vắc xin bắt buộc phải tiêm theo Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 17/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.

- Vaccin BCG hiện đang sử dụng là loại vắc xin sống giảm độc lực được cung cấp từ Chương trình Tiêm chủng quốc gia; vắc xin đạt yêu cầu về các thử nghiệm kiểm định và soát xét hồ sơ theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam IV 2009 và tiêu chuẩn đăng ký của nhà sản xuất đã được Viện kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế - Bộ Y tế phê duyệt, cho phép lưu hành.- Theo tài liệu Giám sát an toàn tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ phản ứng/1.000.000 liều vắc xin BCG sử dụng được ghi nhận viêm hạch từ 100 - 1.000 trường hợp (Tỷ lệ: 0,01-0,1%).

- Thời gian qua, số lượng trẻ viêm hạch do tiêm vắc xin BCG trên địa bàn tỉnh An Giang rất ít gặp. Hiện tượng viêm hạch có thể là phản ứng của cơ thể với vắc xin, hạch thường xuất hiện ở nách, khuỷu tay của trẻ sau tiêm; hầu hết các hạch là lành tính và sau một thời gian hạch sẽ nhỏ trở lại mà không cần điều trị.

- *Cử tri xã Tân Trung, huyện Phú Tân: Đề nghị các ngành chức năng xem xét lại việc phân biệt trong khám chữa bệnh giữa người khám bệnh BHYT và người khám dịch vụ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Cụ thể, bệnh nhân có BHYT thì phải chờ xếp lịch mới được mổ, còn bệnh nhân đăng ký mổ dịch vụ thì được mổ sớm hơn. (Kiến nghị này cử tri đã kiến nghị nhiều lần và đã được cơ quan có thẩm quyền trả lời, tuy nhiên, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm theo dõi). Cử tri cũng tiếp tục đề nghị Sở Y tế và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang nên xem xét lại việc tạm ứng viện phí của bệnh viện quá cao so với mức thanh toán khi ra viện. Cụ thể, bệnh nhân đến tái khám tại bệnh viện (có BHYT), tạm ứng viện phí 5.000.000đ mới được tái khám, sau đó thanh toán BHYT thì tiền phải trả chỉ có 270.000đ. Việc tạm ứng viện phí quá cao so với giá thanh toán sẽ gây khó cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, do đó đề nghị nên thay đổi quy định này hoặc linh hoạt hơn trong giải quyết tạm ứng viện phí đối với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.*

Việc tạm ứng viện phí thường được áp dụng đối với bệnh nhân điều trị nội trú. Đối với các bệnh ngoại trú, khi sử dụng các dịch vụ kỹ thuật ngoài phạm vi quyền lợi

hoặc vượt quá mức thanh toán của bảo hiểm y tế mới cho đóng tạm ứng và mức tạm ứng không quá lớn.

Qua kiểm tra hệ thống quản lý 05 tháng gần đây, Khoa khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang không có trường hợp nào tạm ứng đến 5.000.000 đồng như phản ánh của cử tri.

- Cử tri xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn: Đề nghị Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang nên xem xét cho Bệnh viện hoạt động liên tục 7 ngày/tuần (bao gồm các phòng xét nghiệm, chụp X quang, siêu âm...) và làm thủ tục giải quyết cho bệnh nhân xuất viện cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Bên cạnh đó, xem xét không nên quy định bắt buộc thân nhân bệnh nhân đăng ký xe chuyển bệnh của bệnh viện, nhằm tạo thuận lợi cho thân nhân nhờ xe chuyển viện từ thiện để giảm chi phí.

Nội dung này, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang trả lời như sau.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp làm việc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 là 40 giờ trong tuần, nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật.

Việc thực hiện chế độ khám, chữa bệnh thông thường vào các ngày lễ, nghỉ sẽ ảnh hưởng đến chế độ làm việc và nghỉ ngơi của người lao động, trái với quy định của Bộ Luật Lao động. Do vậy Bệnh viện chưa thực hiện được như đề xuất của cử tri.

- Cử tri xã Đào Hữu Cảnh, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú: Phản ánh Bãi giữ xe ở Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (thành phố Châu Đốc) thu giá không đúng với quy định. Đề nghị Ban giám đốc Bệnh viện có sự kiểm tra đối với đơn vị thu phí và niêm yết công khai giá chính xác để người dân thuận tiện trong việc chi trả. Đối với phản ánh về việc thu phí giữ xe của Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh (Châu Đốc) cũng đã từng được phản ánh và trả lời theo Báo cáo số 785/BC-UBND ngày 05/12/2018, tuy nhiên đến nay cử tri tiếp tục có phản ánh, do đó đề nghị Sở Y tế tiếp tục tăng cường việc kiểm tra quản lý dịch vụ trông giữ xe tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Hiện Sở Y tế đang tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 đối với các Bệnh viện và Trung tâm Y tế. Trong các tiêu chí đánh giá có nội dung đánh giá về dịch vụ trông giữ xe tại cơ sở theo các khía cạnh sau: việc niêm yết và thu giá dịch vụ theo quy định, các biển báo chỉ dẫn, việc công bố giá tiền theo thời gian trong ngày, đảm bảo thu tiền không cao hơn giá niêm yết. Qua phản ánh của cử tri, Đoàn kiểm tra sẽ chú ý nội dung này hơn và nhắc nhở lãnh đạo đơn vị tăng cường việc quản lý dịch vụ trông giữ xe tại cơ sở. Đồng thời, Sở Y tế sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo các Bệnh viện và Trung tâm Y tế giám sát việc niêm yết và thu giá dịch vụ trông giữ xe của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ trông giữ xe tại các Bệnh viện và Trung tâm Y tế.

Mặt khác, Sở Tài chính đã ban hành kế hoạch số 720/KH-STC ngày 04/06/2019 kiểm tra việc chấp hành thu giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 944/QĐ-STC ngày 16/07/2019 về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành thu giá dịch vụ trông giữ xe. Ngày 15/10/2019, Đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra dịch vụ trông giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh, qua kiểm tra đã chấn chỉnh một số sai sót của chủ cơ sở.

2. Lĩnh vực giáo dục:

- *Cử tri thị trấn Long Bình, huyện An Phú ý kiến: Địa phương được tỉnh đầu tư cho Trường THCS và THPT Long Bình, giai đoạn 1 đã hoàn thành các phòng học đưa vào sử dụng, hiện nay giai đoạn 2 đang làm nhưng tiến độ chậm so với kế hoạch, đề nghị cơ quan có thẩm quyền đôn đốc để sớm hoàn thành đúng tiến độ.*

Theo Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường THCS và THPT Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang với tổng mức đầu tư: 67.415 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh; Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 – 2020. Kết quả triển khai:

+ Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng: Khối 18 phòng, khu vệ sinh, thiết bị bên trong.

+ Công trình đang thi công: Khối 06 phòng học bộ môn, khối hành chính quản trị, khối phục vụ học tập: Đang hoàn thiện, chuẩn bị nghiệm thu cuối tháng 11/2019.

+ Công trình chuẩn bị triển khai (gói thầu xây lắp cuối cùng của dự án): Thi công xây lắp hạng mục: Khối 12 phòng học cải tạo thành khối văn phòng + 06 phòng học, nhà xe giáo viên; nhà xe học sinh; cột cờ, cổng hàng rào; nhà bảo vệ, sân nền, cấp nước, thoát nước. Theo kế hoạch sẽ tổ chức đấu thầu trong quý IV/2019, dự kiến khởi công vào tháng 02/2020, hoàn thành công trình tháng 8/2020.

Như vậy, theo tiến độ báo cáo nêu trên, gói thầu cuối cùng của dự án đầu tư Trường THCS và THPT Long Bình sẽ hoàn thành vào tháng 8/2020 và sẽ chính thức tuyển sinh lớp 10 vào đầu năm học 2020 - 2021.

- *Cử tri xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn: Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh tăng cường công tác khảo sát thực tế, thông qua hình thức kiểm tra đột xuất các tiết dạy học, đồng thời xem lại tâm tư, nguyện vọng và tư tưởng của giáo viên hiện nay chỉ biết giảng dạy trên lớp mà ít quan tâm đến việc tiếp thu bài của học sinh.*

Ghi nhận ý kiến nhận định của cử tri, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đột xuất tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt trên địa bàn của xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn. Trong xu thế sắp tới, việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm đòi hỏi mỗi giáo viên tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng đến dạy học vì sự tiến bộ của từng học sinh trong mỗi lớp học, do vậy việc quan tâm đến việc tiếp thu bài của từng đối tượng học sinh là trách nhiệm của mỗi giáo viên và của Ban Giám hiệu nhà trường.

3. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội:

- *Cử tri khóm Long Hưng 1, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu: Nhà người dân bị thiệt hại (nhà tốc máy, xiêu vẹo) do thiên tai, giông lốc ngày 23/7/2019 vừa qua trong toàn thị xã đã được các cơ quan chuyên môn của tỉnh kết hợp với cán bộ địa phương đi khảo sát, đánh giá tình hình thiệt hại, tuy nhiên người dân vẫn không biết là chính quyền có hỗ trợ hay không. Người dân đề nghị UBND tỉnh sớm có trả lời và có thông tin để người dân được biết.*

- *Cử tri xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới: Phản ánh vừa qua vào ngày 23/7/2019 địa bàn xã Hòa Bình xảy ra lốc xoáy làm ảnh hưởng 53 căn nhà (trong đó sập hoàn toàn là 05 căn). Các cấp chính quyền, MTTQ có tổ chức đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ thiệt hại. Trong đó, lãnh đạo UBND tỉnh có hứa với dân sẽ hỗ trợ thêm những hộ bị sập hoàn toàn là 50 triệu đồng/căn (trong đó vận động là 10 triệu đồng, ngân sách 40 triệu đồng) đến nay 05 hộ nhà sập hoàn toàn đã nhận được 10 triệu đồng/căn tiền vận*

động, còn 40 triệu tiền hỗ trợ từ nguồn ngân sách thì vẫn chưa nhận được, các hộ này đề nghị UBND tỉnh sớm có thông tin về phần tiền hỗ trợ còn lại).

Căn cứ Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, gồm:

Theo Khoản 1 Điều 3 “Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện công bằng, công khai, kịp thời theo mức độ khó khăn và ưu tiên tại gia đình, nơi sinh sống”.

Theo Điều e Khoản 3 Điều 12 “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ. Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính”

Theo Khoản 1 Khoản 3 Điều 15 “Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ; có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ”.

Theo Khoản 1 Điều 35 “Kinh phí thực hiện trợ giúp đột xuất bao gồm: Ngân sách địa phương tự cân đối theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; Trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức”

Trên địa bàn thị xã Tân Châu, từ đầu năm đến nay xảy ra nhiều đợt dông, lốc xoáy... làm tốc mái và sập nhà của 686 hộ dân sống trên địa bàn. Trong đó, có 22 hộ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận 50 triệu đồng/hộ¹ để cất mới lại nhà ở. Nhằm hỗ trợ cho các hộ còn lại bị hư hỏng nặng, tốc mái đều được hưởng chính sách của nhà nước, UBND thị xã Tân Châu đang cân đối kinh phí và xin chủ trương sử dụng kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (Quỹ phòng chống thiên tai tồn quỹ tại địa phương,...) để hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại.

Ở huyện Chợ Mới, từ đầu năm đến nay huyện thực hiện hỗ trợ cho 189 hộ dân làm nhà ở, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng; nhà bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được, kinh phí trên 1.448 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện. Ngoài ra, các hộ này được các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ thêm một khoảng kinh phí để cất và sửa chữa lại nhà ở thông qua Mặt trận tổ quốc tỉnh, hoặc nhận hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân. Trong đó, huyện đã hỗ trợ ở xã Hòa Bình huyện Chợ Mới là 31 hộ dân (26 tốc mái, 05 sập), với số tiền 234 triệu đồng. Theo cập nhật trong 05 hộ dân bị nhà sập hoàn toàn đến thời điểm hiện nay mỗi hộ đã được nhận trên 60 triệu đồng/căn² (từ nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện theo

¹ 22 hộ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà sập ở thị xã Tân Châu được nhận 50 triệu đồng/hộ từ nguồn kinh phí:

- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ;
- Thị xã hỗ trợ 20 triệu đồng/căn từ nguồn Quỹ dự phòng rủi ro của thị xã.

² 05 hộ dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà sập ở Hòa Bình, huyện Chợ Mới nhận trên 60 triệu đồng/căn từ nguồn kinh phí:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam hỗ trợ 30 triệu đồng/căn;
- Hỗ trợ theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP là 15 triệu đồng/căn;
- Tập đoàn C.T Group hỗ trợ 10 triệu đồng/căn;
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các mạnh thường quân hỗ trợ 9 triệu đồng/căn.

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh).

- *Cử tri xã Đa Phước, huyện An Phú: Đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh xem xét việc ưu tiên điểm thi cho người dân tộc Chăm khi thi tuyển công chức. Đồng thời, xem xét việc phân bổ biên chế cho Phòng Dân tộc huyện có người dân tộc công tác để dễ dàng tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân tộc.*

* Về xem xét việc ưu tiên điểm thi cho người dân tộc Chăm.

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ đã quy định về ưu tiên trong tuyển dụng công chức như sau:

“b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;”

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn quy định về đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng như sau:

“b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;”

Như vậy, khi tham gia tuyển dụng công chức thì người tham gia dự tuyển là người dân tộc thiểu số nói chung và người dân tộc Chăm nói riêng sẽ được cộng điểm ưu tiên theo đúng quy định.

* Về xem xét việc phân bổ biên chế cho Phòng Dân tộc huyện có người dân tộc công tác để dễ dàng tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân tộc:

Hàng năm, căn cứ số lượng biên chế công chức của Bộ Nội vụ giao cho tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức cho các cơ quan hành chính các cấp.

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh quyết định giao biên chế công chức cho từng cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước và Chủ tịch UBND cấp huyện phải phân bổ, bố trí biên chế đúng theo yêu cầu, vị trí việc làm của từng phòng ban trực thuộc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Do đó, việc phân bổ biên chế cho Phòng Dân tộc và bố trí công chức là người dân tộc thiểu số thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu.

- *Cử tri xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên: Hiện nay, theo Pháp lệnh số 04 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, tỉnh An Giang có triển khai đến 11 huyện, thị xã, thành phố. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh nên kiểm tra rà soát lại và có biện pháp giúp đỡ một số trường hợp đặc biệt mà chưa được hưởng chính sách, tránh việc bỏ sót.*

Sau khi Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ban hành ngày 16/7/2012 (Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2012, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, triển khai các văn bản pháp luật: Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện (số 05/2013/BLĐTBXH ngày 15/5/2013; số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013; số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013; số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014...) bằng nhiều hình thức như tổ chức tập huấn, gửi văn bản, đăng tin, phổ biến rộng rãi công khai trên Báo, Đài phát thanh, Đài Truyền hình, trang Web của Sở, các cơ quan liên quan trong tỉnh; thông qua các tổ chức đoàn thể, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tuyên truyền các chính sách NCC cách mạng đến đoàn viên, hội viên nhằm mục đích thực hiện đúng, đủ, kịp thời, công khai chế độ ưu đãi đối với NCC và thân nhân của họ theo quy định chung của Đảng và Nhà nước.

Đến nay, An Giang có trên 40.000 người có công (NCC) với cách mạng và thân nhân NCC đã được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi của Nhà nước. Trong đó có gần 10.000 NCC và thân nhân của họ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng từ ngân sách của Nhà nước với kinh phí khoảng 145 tỷ đồng/năm; còn lại hưởng trợ cấp 1 lần theo quy định. Số liệu thực hiện Pháp lệnh người có công với cách mạng trong 07 năm (2013-2019) như sau:

- Thực hiện xác nhận và giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi cho trên **9.000** đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn thi hành;

- Thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe và cấp phương tiện trợ giúp-dụng cụ chỉnh hình đối với trên 20.000 lượt người có công với kinh phí gần 70 tỷ đồng. Hiện nay, có trên 20.000 người có công và thân nhân được cấp thẻ bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh theo quy định.

- Thực hiện đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trên 450 trường hợp, nâng tổng số “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trong tỉnh lên 727 Bà mẹ (hiện có 23 Bà mẹ còn sống).

- Hoàn thành kế hoạch giải quyết 24 hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công của tỉnh (đề ra từ năm 2017 theo Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

- Triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2015 đến nay đã thực hiện tổng cộng 5.690 hộ với tổng kinh phí 215,92 tỷ đồng. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 35 tỷ đồng đóng góp cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, đã cất và sửa chữa trên 1.000 căn nhà tình nghĩa góp phần ổn định nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng.

Quá trình thực hiện Pháp lệnh người có công với cách mạng đến nay, Sở Lao động-TBXH tích cực xem xét, xác nhận, áp dụng, vận dụng vào thực hiện chế độ ưu đãi

người có công. Đến nay, chưa phát hiện bỏ sót hay tồn đọng hồ sơ đúng quy định của pháp luật ưu đãi người có công mà chưa được giải quyết.

Theo ý kiến cử tri xã Mỹ Khánh, chưa rõ “một số trường hợp đặc biệt” là hồ sơ gì, diện đối tượng nào, nên Sở Lao động-TBXH không có cơ sở “kiểm tra rà soát và có biện pháp”. Do đó, chưa trả lời cụ thể được, đề nghị cử tri vui lòng liên hệ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Long Xuyên hoặc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội để cung cấp thêm thông tin.

- Cử tri xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh xem xét tạo điều kiện cho Chỉ huy trưởng cấp xã sử dụng văn bằng chuyên ngành khác để thay thế, vì hiện nay chức vụ này trên địa bàn huyện Thoại Sơn chỉ áp dụng cho bằng cấp chuyên môn. Trong khi đó, Luật Cán bộ, Công chức quy định Chỉ huy trưởng cấp xã là công chức.

Theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật dân quân tự vệ, thì chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã là 01 trong 07 chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng, bổ nhiệm nếu đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên. Tiêu chuẩn này là căn cứ để địa phương thực hiện công tác quy hoạch, tạo nguồn, tuyển dụng, sử dụng, xếp lương và thực hiện các chế độ, chính sách khác.

Đối với các trường hợp có thay đổi trình độ đào tạo (được cơ quan có thẩm quyền cử đi học hoặc chưa được cử đi học) nếu có bằng cấp đào tạo phù hợp với chức danh công chức đảm nhiệm thì vẫn được xếp lương theo trình độ đào tạo mới đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

4. Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường:

- Cử tri thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú: Khu công nghiệp Bình Long hiện nay vẫn còn xả thải gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tiếp tục có hướng xử lý nghiêm khắc hơn. Kiến nghị này cử tri đã kiến nghị nhiều lần và được trả lời theo Báo cáo số 739/BC-UBND ngày 07/12/2017 và Báo cáo số 420/BC-UBND ngày 10/7/2019, tuy nhiên sau thời gian cơ quan chức năng kiểm tra thì các đơn vị chưa khắc phục xong lại tiếp tục xả thải, nên gây bức xúc cho cử tri.

Ban Quản lý Khu kinh tế đặc biệt quan tâm thực hiện và thường xuyên phối hợp với Sở, ngành và chính quyền địa phương theo dõi nắm tình hình môi trường của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp (KCN) để kịp thời nhắc nhở khắc phục, xử lý vi phạm nếu có.

Qua phối hợp công tác quản lý môi trường với Sở, ngành và địa phương cho thấy vấn đề xả thải hiện nay tại KCN Bình Long như cử tri phản ánh là việc phát sinh mùi môi từ Nhà máy chế biến bột cá, mỡ cá từ phụ phẩm cá tra, cá basa của Công ty TNHH Kovie Vina.

Vấn đề mùi hôi phát sinh nêu trên là từ hệ thống xử lý nước thải và quá trình hấp, sấy bột cá của Công ty, vừa qua Ban Quản lý Khu kinh tế đã phối hợp chính quyền địa phương theo dõi nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản yêu cầu công ty có biện pháp khắc phục. Kết quả qua nhiều lần Công ty có khắc phục cải tạo, sửa chữa, đến nay công ty đã cơ bản khắc phục mùi hôi tại khu vực hệ thống xử lý nước thải không làm phát tán ra bên ngoài nhà máy; còn lại khu vực sản xuất thì có mùi đặc trưng của bột cá, tuy nhiên khu vực sản xuất này Ban Quản lý Khu kinh tế có phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Phú thuê Trung tâm Quan trắc Môi trường An Giang lấy mẫu tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải, mùi. Kết quả cho thấy có 01 thông số NH_3 vượt nhẹ 1,098 lần so với quy chuẩn.

Qua đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có văn bản yêu cầu Công ty phải tiến hành ngay việc kiểm tra hệ thống xử lý khí thải, mùi khu vực sản xuất, vận hành đúng quy trình công nghệ xử lý đảm bảo khí thải, mùi đạt quy chuẩn môi trường. Sau khi cải tạo và vận hành ổn định, Công ty đã Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu và phân tích lại thông số khí thải NH_3 với kết quả phân tích thông số NH_3 là *không phát hiện*, tiếp tục từ ngày 23-25/10/2019 công ty tiến hành thu mẫu để làm hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định kết quả cho thấy nồng độ các thông số ô nhiễm tại khu vực sản xuất bột cá nằm trong ngưỡng cho phép so với quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Ngày 29/11/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và địa phương tiến hành phúc tra việc thực hiện khắc phục các vấn đề tồn tại về môi trường làm cơ sở xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định, kết quả khảo sát thực tế đoàn kiểm tra ghi nhận: Mùi hôi tại khu vực hệ thống xử lý nước thải đã được thu gom, xử lý hiệu quả mùi hôi đã giảm rất đáng kể; khí thải, bụi tại khu vực lò hơi và khí thải, mùi tại khu vực sản xuất (mùi bột cá) thì thông số quan trắc đạt quy chuẩn môi trường cho phép.

Riêng vấn đề xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, thời gian qua Ban Quản lý Khu kinh tế có cử đại diện quản lý KCN trực tiếp theo dõi tình hình xả nước thải của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN, tuy nhiên đến nay chưa phát hiện tình hình xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, mặt khác Ban Quản lý Khu kinh tế có phối hợp địa phương nắm tình hình để có biện pháp xử lý kịp thời nhưng đến nay địa phương chưa phát hiện cũng như chưa nhận phản ánh người dân về vấn đề xả nước thải gây ô nhiễm môi trường tại KCN Bình Long.

Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường tại KCN được các doanh nghiệp quan tâm và có biện pháp khắc phục, thời gian tới Ban Quản lý khu kinh tế tiếp tục phối hợp với Sở, ngành và địa phương thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý nước thải, khí thải của các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường cũng như tránh làm ảnh hưởng đến môi trường và người dân sống xung quanh khu công nghiệp.

- *Cử tri xã Hội An, huyện Chợ Mới; cử tri xã Tân An, thị xã Thân Châu: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tinh khảo sát các hộ dân nuôi cá lồng bè làm ảnh hưởng môi trường và dòng chảy vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa là tác nhân gây sạt lở đất cặp sông, kênh.*

- Theo Quyết định 2282/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Phê duyệt Quy hoạch nuôi thủy sản trên các tuyến sông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025:

+ Vùng nuôi lồng bè trên sông Kênh Xáng thuộc xã Tân An được quy hoạch 20 lồng bè đến năm 2020 và định hướng đến 2025; (*Đoạn Kênh Xáng, cách đoạn ra sông Tiền 1.700m, hướng về phía Tây kéo dài 1.500m*). Tuy nhiên, qua báo cáo của địa phương thì hiện trạng số lồng bè đang neo đậu là 32 lồng bè.

+ Vùng nuôi trên sông Tiền thuộc ấp thị 1, 2, An Phú, xã Hội An, huyện Chợ Mới, không nằm trong vùng Quy hoạch theo Quyết định 2282/QĐ-UBND 28/7/2017. Tuy nhiên, qua báo cáo của địa phương thì hiện trạng số lồng bè đang neo đậu là 18 lồng bè.

- Về cảnh báo và nguyên nhân sạt lở: theo báo cáo của Sở Tài nguyên & Môi trường thì dọc kênh Xáng Tân An có 5 đoạn sạt lở với tổng chiều dài 13.600m, cụ thể như sau: *Đoạn Phườn Long Châu: Dài 2,5km gồm nhánh trái từ Kênh Thần Nông về thượng nguồn 1,5km và nhánh phải từ Xếp Cỏ Găng về thượng nguồn 1km thuộc khóm Long Châu; Đoạn xã Long An: Từ kênh Thần Nông về hạ nguồn thuộc ấp Tân Hậu B, Tân Hậu A với tổng chiều dài đoạn này nay thành 4,2km; Đoạn xã Tân An: Đoạn cảnh báo từ Xếp Cỏ Găng về hạ nguồn qua khỏi Nhà máy Đại Thành 2 khoảng 400m dài 4,9km; Đoạn xã Vĩnh Hậu: Đoạn cảnh báo dài 1km thuộc ấp Vĩnh Linh; Đoạn xã Châu Phong: Đoạn cảnh báo dài 1km từ ngã ba Sông Hậu - Kênh Tân An thuộc ấp Vĩnh Lợi 1 lên thượng nguồn.*

Nguyên nhân của quá trình sạt lở trên kênh Xáng Tân An chủ yếu do: cấu tạo địa chất yếu, đáy sông sâu từ -16m đến -19m, chiều rộng kênh hẹp dao động từ 150m đến 250m, lưu lượng nước từ Sông Tiền chuyển qua Sông Hậu lớn, dòng chảy mạnh vào mùa lũ cùng với hoạt động giao thông thủy thường xuyên tạo sóng vỗ vào bờ, hoạt động của cư dân sinh sống ven bờ, neo đậu bè, giao thông bộ qua lại tác động lên đường bờ, làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại đây. Dự báo diễn biến sạt lở kênh xáng Tân An còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Qua phản ánh của cử tri, yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp Sở Tài nguyên & Môi trường và các đơn vị liên quan, địa phương tổ chức đoàn đánh giá cụ thể nguyên nhân gây sạt lở tại khu vực kênh xáng Tân An để đề xuất giải pháp khắc phục. Đồng thời, rà soát, bố trí sắp xếp việc neo đậu bè theo đúng quy định.

- *Cử tri thị trấn Mỹ Luông, xã Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới: Hiện nay, việc lấy lớp đất mặt nông nghiệp làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói đang gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp sau này, người dân chỉ vì cái lợi trước mắt mà không màng đến tính bền vững, đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng có biện pháp để hạn chế tình trạng này, hướng người dân đến việc bảo vệ đất nông nghiệp để đảm bảo tính phát triển bền vững sau này.*

Để chấn chỉnh tình trạng khai thác lớp đất mặt trái phép làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 23/01/2014 về lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công sản xuất gạch đất sét nung đến năm 2020 và điều chỉnh, bổ

sung tại Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 13/7/2016; Đồng thời, ban hành Văn bản số 1082/UBND ngày 01/8/2016 về việc tăng cường quản lý, xử lý việc khai thác đất mặt trái phép. Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác lớp đất mặt trái phép.

Kết quả kiểm tra, xử lý, từ đầu năm 2019 đến nay toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý 152 trường hợp vi phạm, với số tiền 529 triệu đồng (huyện Chợ Mới 67 trường hợp phạt 422 triệu đồng; huyện Châu Thành 85 trường hợp phạt 107 triệu đồng). Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh, cùng với địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Cử tri thị trấn Long Bình, huyện An Phú: Việc xả nước thải từ các casino phía Campuchia ra sông gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến những hộ nuôi cá dưới bè, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp xử lý và có ý kiến phản ánh với phía cơ quan quản lý của nước bạn Campuchia.

Việc xả nước thải từ các Casino phía Campuchia ra sông gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến những hộ nuôi cá dưới bè tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú thuộc vấn đề mang tính quốc tế giữa hai quốc gia.

Để giải quyết nội dung này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Ngoại vụ, UBND huyện An Phú và các đơn vị có liên quan khảo sát và phân tích chất lượng nước để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh làm việc cụ thể với tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia; Đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban sông Mê Công để kiến nghị với nước bạn theo thông lệ quốc tế.

- Cử tri xã Định Thành, Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc xử lý rác thải chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và tuyên truyền thường xuyên trong nông dân để giảm việc gây ô nhiễm môi trường sống.

Để góp phần hạn chế ô nhiễm do bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian qua UBND tỉnh đã quan tâm và chỉ đạo các Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện và xã thực hiện, cụ thể: năm 2018 UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thí điểm cho 10 xã của 05 huyện (tại Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 28/6/2018); năm 2019, tiếp tục mở rộng cho 10 xã và 15 vùng chuyên canh rau màu, cây ăn quả (tại Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 25/6/2019).

Kết quả đến nay, các địa phương nằm trong kế hoạch đã phối hợp với Công ty Cổ phần môi trường đô thị An Giang bố trí hơn 471 thùng chuyên dụng rãi rác trên đồng ruộng và một số vị trí thu gom tập trung tại xã; việc thu, gom, vận chuyển được thực hiện định kỳ theo quy định. Công tác tuyên truyền tập huấn được quan tâm thực hiện, đến nay đã tổ chức được hơn 123 lớp tập huấn, phát 4.900 tờ bướm và trên 230 cuộc tuyên truyền; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng và tác hại của việc thải bỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên đồng ruộng và những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:

1. *Cử tri xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới: Đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ chi phí di dời bê cá vùng sạt lở đến nơi an toàn cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.*

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp các Sở ngành khảo sát, làm việc với địa phương về phương án, địa điểm và kinh phí di dời làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ cho người dân theo quy định.

2. *Cử tri phường Long Sơn, thị xã Tân Châu: Tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn là vấn đề được đông đảo bà con cử tri quan tâm, phần lớn bà con quan tâm đến cách xử lý các khu sạt lở như thế nào, làm kê hay di dời các hộ dân vào khu tái định cư. Đề nghị chính quyền nên có thông tin đến bà con tại các địa bàn có sạt lở nói chung và thị xã Tân Châu nói riêng để cử tri nắm rõ.*

Việc ứng phó khi sạt lở xảy ra được thực hiện theo nguyên tắc đầu tiên là di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Còn việc xử lý khu vực sạt lở sẽ do các cơ quan chức năng tham mưu bằng nhiều giải pháp thích hợp: xây dựng công trình bảo vệ ở những nơi đô thị, hành chính quan trọng; Nơi nào ít quan trọng thì tiến hành di dời và bố trí cho ở ổn định lâu dài; Bố trí lộ trình cụ thể dời, lộ trình quy hoạch dân cư...

3. *Cử tri phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên: Đối với sạt lở, đề nghị chính quyền tỉnh phối hợp với các bộ, ngành có liên quan khảo sát, dự báo và có giải pháp trước khi sạt lở xảy ra để người dân yên tâm.*

Thời gian qua, tình trạng sạt lở bờ sông, kênh, rạch diễn ra rất phức tạp trên địa bàn tỉnh, tất cả các vụ sạt lở xảy ra đều được Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải... trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo phương hướng, giải pháp xử lý và kinh phí khắc phục; các địa phương huyện, xã chủ động cảnh báo, hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời nhà cửa, tài sản, đặt biển cảnh báo, hạn chế giao thông, thông báo ngay khi phát hiện dấu hiệu sạt lở; có giải pháp tạm thời bảo vệ đường bờ tại các khu vực đoạn cua cong... nên hạn chế được thiệt hại về tài sản và không gây thiệt hại về con người.

Để chỉ đạo ứng phó khắc phục sạt lở trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở ngành và địa phương tại Văn bản số 276/TB-VPUBND ngày 02/07/2018 về việc xử lý sạt lở bờ sông, kênh rạch, sạt lở hệ thống đê bao trên địa bàn tỉnh An Giang và Công văn số 2535/VPUBND-KTN ngày 28/5/2019 chỉ đạo thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 3382/BNN-PCTT ngày 16/5/2019). Về lâu dài, UBND tỉnh đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án “Khoanh vùng cảnh báo sạt lở, xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình đáy sông và các giải pháp hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra tại các sông chính trên địa bàn tỉnh An Giang” để đánh giá cụ thể nguyên nhân và có giải pháp xử lý căn cơ vấn đề sạt lở trong thời gian tới.

Ngoài ra, Tỉnh cũng rất quan tâm và phối hợp với các nhà khoa học, Bộ, ngành Trung ương thực hiện nhiều nghiên cứu đánh giá tổng quan về tình hình địa chất, thủy văn, chế độ dòng chảy khu vực ĐBSCL (trong đó có An Giang) để có cơ sở khoa học đưa ra cảnh báo cũng như đề xuất giải pháp phòng, tránh nhằm giảm hậu quả do sạt lở đất gây ra.

4. *Cử tri xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu: Tiếp tục quan tâm đến việc cấp giấy Chứng minh nhân dân cho bà con Việt kiều Campuchia hiện đang sinh sống trên địa*

bàn thị xã, vì vẫn còn nhiều bà con chưa được cấp giấy, để tạo điều kiện cho con em được học hành và thực hiện các giao dịch dân sự khác của bà con.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch số 309/KH-CAT-PV11, ngày 22/4/2016 về việc thực hiện Quyết định số 603/QĐ-BCA-A61 ngày 22/4/2016 của Bộ Công an về việc triển khai Tiểu Đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu cho người di cư tự do về nước”; Kế hoạch số 554/KH-CAT-PC64-PA72, ngày 05/5/2016 về việc triển khai Tiểu Đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”; Kế hoạch số 2706/KH-CAT-PA72, ngày 21/11/2016 phối hợp cùng các sở ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết tốt các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người dân di cư tự do từ Campuchia về An Giang để chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện. Công an tỉnh và Sở Tư pháp thường xuyên trao đổi, hướng dẫn các địa phương rà soát, lập danh sách số người dân di cư tự do từ Campuchia về An Giang; hướng dẫn người dân di cư tự do cung cấp các loại giấy tờ tùy thân có liên quan để xác định có quốc tịch Việt Nam và đăng ký hộ khẩu thường trú, cấp giấy chứng minh nhân dân theo quy định.

Đến tháng 10 năm 2019, tổng số Việt kiều Campuchia cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang là 1.482 hộ; 6.466 nhân khẩu. Đối với các trường hợp đã xác định được quốc tịch, hộ tịch, có chỗ ở hợp pháp và có nguyện vọng sinh sống lâu dài tại địa phương, Công an đã giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú được 1.032 hộ; 4.162 nhân khẩu. Số chưa được giải quyết hộ khẩu thường trú là 450 hộ; 2.304 nhân khẩu, lý do: Họ chưa liên hệ với cơ quan Tư pháp để làm thủ tục xác định quốc tịch, hộ tịch, đây là điều kiện bắt buộc để được đăng ký hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân. Riêng trên địa bàn thị xã Tân Châu, lực lượng Công an đã đăng ký hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân được 2.920 trường hợp người dân di cư tự do từ Campuchia về, hiện đang quản lý 93 hộ, 481 nhân khẩu và 152 nhân khẩu lẻ chưa xác định quốc tịch, hộ tịch, đăng ký hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở tư pháp chỉ đạo lực lượng tiếp tục hướng dẫn số người Việt kiều Campuchia liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh để làm thủ tục xác định có quốc tịch, hộ tịch, đồng thời Tư pháp xã, phường, thị trấn cấp giấy khai sinh... để được Công an giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú và cấp giấy chứng minh nhân dân theo quy định.

5. Cũ tri xã Nhon Hưng, huyện Tịnh Biên: Nền trên tuyến dân cư Đông Trà Sư hiện nay đã đưa ra đấu giá, nhưng với giá rất cao người dân địa phương không có khả năng mua, người mua được chủ yếu là ngoài địa phương. Đề nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ cho dân địa phương (xã Nhon Hưng) mua với giá phù hợp hoặc các chính sách ưu đãi khác.

Việc bán nền tuyến dân cư Đông Trà Sư theo hình thức bán đấu giá là đúng quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

** Về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất được phê duyệt:*

Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện Tịnh Biên; trong đó phê duyệt sắp xếp lại, xử lý 40 nền tuyến dân cư Đông Trà Sư là “bán tài sản, chuyển nhượng đất”.

** Về hình thức bán:*

- Tại Điểm g Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai quy định: “1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: g) Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;...”

- Từ quy định nêu trên, căn cứ phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất được phê duyệt tại Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1845/STNMT-ĐĐ ngày 03/7/2018 về việc đấu giá 40 nền tuyến dân cư Đông Kênh Trà Sư; UBND huyện Tịnh Biên có Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 16/7/2018 về việc quyết định đấu giá quyền sử dụng đất ở tuyến dân cư Đông Trà sư (40 nền), xã Nhon Hưng, huyện Tịnh Biên gửi Sở Tài chính để trình UBND tỉnh phê duyệt bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 15/8//2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tuyến dân cư Đông Trà Sư, xã Nhon Hưng, huyện Tịnh Biên.

** Về xác định giá khởi điểm:*

- Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh nêu trên, UBND huyện Tịnh Biên có Tờ trình số 245/TTr-UBND ngày 07/12/2018 về việc xác định giá khởi điểm các khu đất công trên địa bàn huyện Tịnh Biên; trong đó có 40 nền tuyến dân cư Đông Trà sư, đề xuất giá khởi điểm theo Quyết định của UBND tỉnh.

- Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế và UBND huyện Tịnh Biên xác định giá khởi điểm 40 nền tuyến dân cư Đông Trà sư; cụ thể như sau:

+ Theo báo cáo của UBND huyện Tịnh Biên: Tuyến dân cư này do người dân ở ổn định không có phát sinh giao dịch chuyển nhượng trong vòng 02 năm trở lại đây; do đó, các Sở, Ngành liên quan thống nhất xác định đơn giá khởi điểm bằng Bảng giá đất (tại Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định và Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang) x (nhân) với hệ số điều chỉnh giá đất (tại Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang) trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

+ Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm 03 khu đất công trên địa bàn huyện Tịnh Biên; trong đó có phê duyệt đơn giá khởi điểm 40 nền tuyến dân cư Đông Trà Sư như sau:

- Đơn giá khởi điểm:

+ Các nền liền kề = $400.000\text{đ}/\text{m}^2 \times 1,1 = 440.000\text{đ}/\text{m}^2$.

+ Các nền góc = $400.000\text{đ}/\text{m}^2 \times 1,1 \times 1,2 = 528.000\text{đ}/\text{m}^2$.

- Giao UBND huyện Tịnh Biên chịu trách nhiệm xác định diện tích và giá trị khởi điểm và tổ chức đấu giá theo quy định hiện hành.

** Kết quả bán đấu giá:*

Sau khi rà soát, huyện đã phát hiện 03 nền bị dân lấn chiếm cho nên không đưa ra bán đấu giá mà chỉ thực hiện bán đấu giá 37 nền tuyển dân cư Đông Trà Sư.

UBND huyện Tịnh Biên đã xác định giá khởi điểm là 63,36 triệu đồng/nền (diện tích 144m²); tổng giá khởi điểm của 37 nền là 2.344,32 triệu đồng và tiến hành lựa chọn tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá và ký hợp đồng thuê Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam (tổ chức được lựa chọn) tổ chức đấu giá công khai 37 nền tuyển dân cư Đông Trà Sư theo quy định.

Ngày 07/10/2019, Công ty đã tổ chức bán đấu giá thành 37 nền tuyển dân cư Đông Trà Sư với giá trúng đấu (tùy theo vị trí khu đất): thấp nhất là 150 triệu đồng/nền và cao nhất là 280 triệu đồng/nền; với tổng giá trị trúng đấu là 7.465 triệu đồng; tăng so giá khởi đầu 5.120,68 triệu đồng.

Như vậy, việc bán đấu giá các nền tuyển dân cư Đông Trà Sư, xã Nhon Hưng, huyện Tịnh Biên là phù hợp theo quy định của Luật Đất đai. Đối với việc hỗ trợ, chính sách ưu đãi trong việc mua nền nhà sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể và phù hợp quy định hiện hành.

6. Cử tri xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn: Dự án mở rộng tuyến đường Tỉnh lộ 945 (thuộc địa bàn xã Tà Đảnh) đã tiến hành bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thu hồi đất gồm: đất và vật kiến trúc thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng nhưng không được bồi thường phần khối lượng đất do người dân tự san lấp trước đây. Đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ bổ sung.

Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 28/7/2017, trong đó thu hồi 153.349 m² đất của 380 hộ dân tại xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn.

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt giá đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 11/9/2018, trong đó có phê duyệt chi phí hỗ trợ san lấp mặt bằng cho các hộ dân là 120.000 đồng/m³. Hiện nay, dự án này UBND huyện Tri Tôn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 và Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 với tổng số tiền hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng cho các hộ dân là 844.549.000 đồng.

Nay qua phản ánh của cử tri xã Tà Đảnh, dự án này còn một số hộ dân chưa được xem xét hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng này. Do vậy yêu cầu UBND huyện Tri Tôn chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện rà soát các đối tượng được hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng, tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung trình phê duyệt để hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng cho các hộ dân theo quy định.

IV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1. Cử tri phường Long Sơn, thị xã Tân Châu: Đề nghị UBND các cấp trong tỉnh nên có tuyên truyền, thông tin trong Nhân dân về hướng phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay. Đặc biệt là khu bảo thuế xã Vĩnh Xương.

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

2. *Cử tri thị trấn Núi Sập, huyện Thới Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh đề xuất với Trung ương, Quốc hội xem xét lại mô hình Bí thư Đảng ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND vì theo cơ chế đó, thì Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND sẽ không dám giám sát Chủ tịch UBND.*

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh An Giang đã thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã tại 132/156 xã, phường, thị trấn. Việc đánh giá hiệu quả, cơ chế điều hành, mối quan hệ phối hợp của mô hình này sẽ được Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy tổng kết đánh giá một cách khách quan và toàn diện nhất trong thời gian tới.

3. *Cử tri xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên: Kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến với Chính phủ xem xét hỗ trợ cho người dân được nhận tiền hỗ trợ theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 20/09/2017 ban hành Đề án về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.*

Ngày 31/10/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2085/QĐ-TTg Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. Để triển khai Quyết định, ngày 12/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3038/QĐ-UBND phê duyệt Đề án 01/ĐA-BDT ngày 08/8/2017 của Ban dân tộc.

Theo Kế hoạch của Đề án sẽ giải quyết 6.736 hộ có nhu cầu về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vay vốn chuyên đổi nghề, tổng kinh phí 117.897 triệu đồng (Trong đó: Vốn hỗ trợ 24.662 triệu đồng, vốn vay 93.235 triệu đồng) chi tiết như sau:

Hộ có nhu cầu về đất ở: 1.223 hộ, kinh phí 49.808 triệu đồng (vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh); Hộ có nhu cầu về đất sản xuất: 1.097 hộ, kinh phí 28.775 triệu đồng (bao gồm: nguồn vốn vay 18.290 triệu đồng; vốn hỗ trợ 10.485 triệu đồng ngân sách trung ương); Hộ có nhu cầu chuyên đổi nghề: 2.158 hộ, kinh phí 85.735 triệu đồng (bao gồm: nguồn vốn vay 74.945 triệu đồng; vốn hỗ trợ 10.790 triệu đồng ngân sách trung ương); Hộ có nhu cầu về nước sinh hoạt phân tán: 2.258 hộ, kinh phí 3.387 triệu đồng (Vốn hỗ trợ từ Ngân sách trung ương).

Tất cả các hợp phần trên, đến nay chưa được phân bổ nguồn vốn để triển khai thực hiện. UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tiếp tục theo dõi, tham mưu UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện khi có nguồn vốn.

4. *Cử tri phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên: Tình hình vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe honda với tốc độ rất cao, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông vẫn diễn ra hàng ngày, làm người dân khi ra đường luôn trong tình trạng lo lắng (thời gian khoảng từ 4 giờ đến 6 giờ sáng). Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục có biện pháp xử lý dứt điểm.*

Ngày từ đầu năm 2019, Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai Kế hoạch số 377/KH-CAT-PC03 ngày 04/3/2019 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019; Kế hoạch số 369/KHPPH-BP-CAT ngày 04/03/2019 về phối hợp giữa Công an tỉnh và BCH Bộ đội biên phòng tỉnh trong đấu tranh chống buôn lậu và ma túy trên tuyến biên giới năm 2019; Kế hoạch số 578/KH-CAT-PC03 ngày 30/5/2019 về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới năm 2019; nhiều công văn chỉ đạo công tác chống buôn lậu... trong đó có việc vận chuyển thuốc lá điếu bằng xe mô tô trên tuyến QL91

nói chung và địa bàn TP. Long Xuyên nói riêng để chỉ đạo công tác các đơn vị, địa phương tổ chức, triển khai thực hiện.

Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Công an đã bắt giữ giảm 610/663 vụ, liên quan đến 149 đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại; đã xử lý hình sự 22 vụ, 22 bị can; xử lý hành chính 123 đối tượng với số tiền trên 04 tỷ đồng; số còn lại tiếp tục xử lý. Riêng trên địa bàn TP. Long Xuyên, đã bắt giữ nhiều hơn 139/55 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại, tang vật thu giữ 135.404 gói thuốc lá các loại, 82 xe mô tô (phương tiện vận chuyển hàng lậu); đã xử lý hình sự 09 vụ, 07 bị can; xử lý hành chính 130 đối tượng với số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

* Giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 377/KH-CAT-PC03 ngày 04/3/2019 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019; Kế hoạch số 369/KHPPH-BP-CAT ngày 04/03/2019 về phối hợp giữa Công an tỉnh và BCH Bộ đội biên phòng tỉnh trong đấu tranh chống buôn lậu và ma túy trên tuyến biên giới năm 2019; các văn bản chỉ đạo công tác chống buôn lậu; cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán 2020, trong đó có đấu tranh, trấn áp các đối tượng vận chuyển thuốc lá bằng xe mô tô trên tuyến QL91 nói chung và địa bàn TP. Long Xuyên nói riêng.

- Chủ động nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại để tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác trong từng thời điểm nhằm huy động sự tham gia và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác này.

- Tăng cường phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng hiểu về trách nhiệm của công dân trong đấu tranh chống buôn lậu; vận động quần chúng nhân dân không bao che, không tiếp tay và tích cực ủng hộ, phối hợp với lực lượng chức năng triệt xóa các tụ điểm tập kết, trung chuyển, chứa chấp, tiêu thụ hàng cấm, hàng lậu.

- Tập trung khắc phục, chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, công tác nắm hộ, nắm người, nắm tình hình tại địa bàn cơ sở. Thường xuyên rà soát, phân loại đối với số đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại. Thường xuyên thu thập, bổ sung thông tin, tài liệu về phương thức thủ đoạn hoạt động của từng đối tượng để chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa. Tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây, “đầu nậu”, các tụ điểm tập kết, trung chuyển thuốc lá lậu để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe.

- Tăng cường phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường trong công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả việc thâm lậu thuốc lá ngoại qua biên giới nhằm hạn chế phần lớn nguồn hàng cung cấp cho đối tượng trong nội địa.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể, xác định trách nhiệm của cá nhân lãnh đạo chỉ huy, CBCS trực tiếp thực hiện. Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng những cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

*** ĐỐI VỚI KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN CẤP HUYỆN:**

- *Cử tri xã Phước Hưng, huyện An Phú: Hiện nay khu Du lịch Núi Sam vẫn còn nhiều hộ kinh doanh chặt chém khách du lịch, đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi và có biện pháp xử lý theo hướng lâu dài nhằm đảm bảo môi trường du lịch thân thiện, thu hút thêm khách du lịch trong tương lai cho tỉnh nhà. Đối với kiến nghị này thì đã được cử tri phản ánh nhiều lần và cũng được cơ quan có thẩm quyền trả lời, tuy nhiên việc xử lý chưa được dứt điểm, do đó đề nghị các cơ quan thẩm quyền tiếp tục quan tâm.*

UBND thành phố Châu Đốc trả lời như sau:

Phường Núi Sam là trung tâm du lịch của địa phương, hằng năm thu hút hơn 05 triệu lượt khách đến tham quan, cúng viếng. Tình hình chèo kéo, mua bán,... tại nơi đây khá phức tạp. Với tình hình trên, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương đề ra nhiều biện pháp, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền đến người dân, khách du lịch. Trong năm 2019, UBND phường xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình “Tiếng loa camera an ninh”, hệ thống camera được phủ khắp,... qua đó đã phát hiện, lập hồ sơ răn đe giáo dục, cho làm cam kết, xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng lừa gạt, chèo kéo du khách. Hiện nay, tình hình chèo kéo,... đã giảm rất nhiều so với thời gian trước đây.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị, UBND phường Núi Sam phối hợp tăng cường quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- *Cử tri xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc: Đường bờ Đông Kênh 8 thuộc ấp Mỹ Phú xã Vĩnh Châu vừa qua đã có đoàn của các sở, ngành tỉnh đến khảo sát nhưng chưa có kết quả, không biết có thực hiện làm hay không, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm thông tin rộng rãi để nhân dân biết.*

UBND thành phố Châu Đốc trả lời như sau.

Tuyến đường bờ Đông Kênh 8 thuộc quản lý trực tiếp của UBND thành phố Châu Đốc. Hiện tại dự án Cánh đồng lớn do Ban QLDA ĐTXD Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư có đầu tư hạng mục đường cộ bờ Tây kênh 7 thuộc xã Vĩnh Châu. Tuy nhiên, thành phố Châu Đốc và xã Vĩnh Châu có kiến nghị điều chỉnh sang tuyến đường cộ Đông Kênh 8. Ban QLDA ĐTXD Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã ghi nhận và sẽ trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện. Nếu được UBND tỉnh chấp thuận thì mới thực hiện.

- *Cử tri xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành: Đề nghị HĐND tỉnh xem xét sớm đầu tư nâng cấp và láng nhựa lại tuyến đường từ cầu Thành Vĩnh đến giáp ranh xã Mỹ Khánh; Nâng cấp và láng nhựa lại tuyến đường từ cầu Tân Thành 2 đến giáp ranh xã Vĩnh Nhuận. Vì hai đoạn đường này đã xuống cấp không đảm bảo an toàn cho bà con lưu thông qua lại. Tuyến đường bờ Tây Kênh Bốn Tổng hiện nay vào mùa mưa bão, đường trơn trượt, bà con đi lại rất khó khăn, đề nghị cơ quan quản lý tỉnh sớm đầu tư láng nhựa.*

UBND huyện Châu Thành trả lời như sau.

Hiện trạng 02 tuyến đường từ cầu Thành Vĩnh đến giáp ranh xã Mỹ Khánh; và tuyến đường từ cầu Tân Thành 2 đến giáp ranh xã Vĩnh Nhuận thuộc tuyến đường huyện ĐH.06 với kết cấu bê tông cốt thép và đang xuống cấp; Nhằm đảm bảo thực

hiện hoàn thành tiêu chí giao thông của huyện NTM, UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo các ngành chuyên môn lập khái toán vốn đầu tư thực hiện các công trình giao thông huyện NTM giai đoạn 2021 – 2025, tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong đó có đường huyện ĐH.06.

Đối với tuyến bờ Tây Kênh Bôn Tổng (là đường huyện dự kiến ĐH.04B) với kết cấu mặt đường là đất + cấp phối, vì vậy khi vào mùa mưa đường trơn trượt gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, nếu được UBND tỉnh xem xét đầu tư sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân cũng như đẩy nhanh quá trình hoàn thành Quy hoạch hệ thống giao thông vận tải của huyện Châu Thành.

Trên là báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. / *TU*

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các phòng trực thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Lê Văn Nung